

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานการตรวจสอบและงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการต่อเรือและซ่อมเรือตามสัญญาด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ และใช้วิธีการสำรวจและประเมินผลงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกรของบริษัท ซึ่งการประเมินผลงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกรของบริษัทเป็นการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของวิศวกรเป็นหลักเกณฑ์ในการประมาณการ การเปรียบเทียบความสำเร็จของงานกับต้นทุนจริง เนื่องจากบัญชีรายได้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้จากการต่อเรือและซ่อมเรือ จำนวน 691.48 ล้านบาท ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจพิเศษในการรับรู้รายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของการจัดทำอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จของวิศวกร การเปรียบเทียบความสำเร็จของงานกับต้นทุนจริงและการเข้าสังเกตการณ์ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้าง ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับรายได้จากการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเกี่ยวกับการรายได้จากการรับจ้างได้แสดงให้เห็นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบดังกล่าวและได้ข้อสรุปว่าบริษัทรับรู้รายได้ได้อย่างเหมาะสม

การประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานต่อเรือ

บริษัทต้องมีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน ความชำรุดบกพร่องจากโครงการต่อเรือ ตามข้อกำหนดในสัญญา โดยการประมาณการหนี้สินจำนวนเงิน 10.20 ล้านบาท ซึ่งมีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากเป็นรายการที่ฝ่ายบริหารประมาณการจากการใช้ประสบการณ์ การต่อเรือในอดีตของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติ ลักษณะและการนำไปใช้งานของเรือแต่ละประเภท ซึ่งอาจมีผลต่างจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเมื่อครบระยะเวลารับประกันผลงาน ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานต่อเรือ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึงการตรวจสอบและประเมินความ สมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดการประมาณการของฝ่ายบริหาร การใช้วิธีการทดสอบการคำนวณ การตรวจสอบหลักฐานที่นำมาใช้ในการประมาณการ การเปรียบเทียบกับประมาณการที่เคยประมาณการไว้ในอดีต และการเปรียบเทียบระหว่างรายการที่ประมาณการกับรายการที่เกิดขึ้นจริงว่ามีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานต่อเรือได้แสดงให้เห็นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบดังกล่าวและได้ข้อสรุปว่าบริษัทมีการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานต่อเรือไว้อย่างเหมาะสม

*****/3

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพจน์ อัสวสันตศิษย์

(นายพจน์ อัสวสันตศิษย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2560	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2560	ธันวาคม 2559
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	60,694,350	36,896,582	31,062,213	8,567,918
ลูกหนี้การค้า	6			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 6	7,822,283	2,242,092	8,429,002
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		51,847,502	41,297,915	51,552,364
หัก: ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ		(10,420,863)	(11,233,005)	(11,233,005)
รวมลูกหนี้การค้า	6	49,248,922	32,307,002	49,560,503
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	37,246,531	2,401,142	37,246,531
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		31,123,461	91,516,102	31,123,461
รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	7	68,369,992	93,917,244	68,369,992
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	62,060	4,848,579
สินค้าคงเหลือ	8	47,250,513	24,021,125	46,758,856
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า		3,197,511	17,900,853	3,197,511
อื่น ๆ		6,200,060	6,178,229	6,417,810
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		234,961,348	211,283,095	210,215,464
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้		-	2,947,290	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	9	-	-	26,882,479
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	423,465,620	397,897,161	422,250,883
สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11	25,913,594	26,981,469	25,913,594
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	12,970,779	14,994,420	12,970,779
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	14	12,677,760	7,343,969	12,458,874
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	15	9,942,895	10,854,730	7,982,489
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	13,873,260	28,998,417	13,873,260
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		498,843,908	490,017,456	522,332,358
รวมสินทรัพย์		733,805,256	701,300,551	732,547,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		(หน่วย:บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
หมายเหตุ		ธันวาคม 2560	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2560	ธันวาคม 2559
	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
	หนี้สินหมุนเวียน				
	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
	จากสถาบันการเงิน	16	20,000,000	10,000,000	20,000,000
	เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	16	28,460,018	53,060,260	28,460,018
	เจ้าหนี้การค้า				
	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	1,029,875	-	15,116,962
	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		41,150,062	45,523,320	44,240,970
	รวมเจ้าหนี้การค้า		42,179,937	45,523,320	55,164,297
	ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย		261,555	2,427,180	261,555
	ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน	17	10,179,758	1,462,819	10,179,758
	หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,026,735	647,551	1,026,735
	เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	11,881,320	12,350,000	11,881,320
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
	เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	7	-	11,186,348	-
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		16,588,540	12,429,242	15,611,594
	ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		7,193,627	160,283	-
	อื่น ๆ		13,212,973	10,365,735	11,994,937
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		150,984,463	159,612,738	161,600,144
	หนี้สินไม่หมุนเวียน				
	หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,441,825	1,208,131	1,441,826
	เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	18	88,259,985	94,221,745	88,259,985
	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	10,450,079	5,137,042	9,351,851
	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	3,495,820	-
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		100,151,889	104,062,738	99,053,662
	รวมหนี้สิน		251,136,352	263,675,476	260,653,806

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2560	ธันวาคม 2559	ธันวาคม 2560	ธันวาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
(หุ้นสามัญ 258,291,110 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	258,291,110	258,291,110	258,291,110	258,291,110
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
(หุ้นสามัญ 258,291,087 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	258,291,087	258,291,087	258,291,087	258,291,087
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	20	25,829,111	25,829,111	25,829,111
ยังไม่ได้จัดสรร	196,984,291	152,007,523	187,773,818	144,520,312
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	481,104,489	436,127,721	471,894,016	428,640,510
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,564,415	1,497,354	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	482,668,904	437,625,075	471,894,016	428,640,510
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	733,805,256	701,300,551	732,547,822	697,690,915

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
รายได้				
รายได้จากการรับจ้าง	691,482,971	599,609,920	683,325,398	555,761,399
รายได้อื่น	13,778,586	14,978,959	14,704,256	16,282,897
กำไรจากการกลับรายการค้ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	4,999,300
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	9	-	-	9,281,904
รวมรายได้	705,261,557	614,588,879	698,029,654	586,325,500
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนในการรับจ้าง	444,378,249	421,594,009	448,649,590	406,405,206
ค่าใช้จ่ายในการขาย	13,112,618	11,412,268	13,018,386	11,363,638
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	110,820,462	97,092,908	101,958,132	85,780,893
ขาดทุนจากการค้ำเงินของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	10,394,330	740,762	740,762
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5	19,780,584	21,744,415	21,744,415
ต้นทุนทางการเงิน	6,328,427	3,973,783	6,308,462	3,951,467
รวมค่าใช้จ่าย	604,814,670	556,558,145	600,109,484	529,986,381
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	100,446,887	58,030,734	97,920,170	56,339,119
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	14	18,812,454	8,631,617	7,637,172
กำไรสำหรับปี	81,634,433	49,399,117	79,529,252	48,701,947
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุน				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	5,595,697	-	5,280,839	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	76,038,736	49,399,117	74,248,413	48,701,947

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	81,565,369	48,370,990	79,529,252	48,701,947
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69,064	1,028,127	-	-
	<u>81,634,433</u>	<u>49,399,117</u>	<u>79,529,252</u>	<u>48,701,947</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	75,971,675	48,370,990	74,248,413	48,701,947
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	67,061	1,028,127	-	-
	<u>76,038,736</u>	<u>49,399,117</u>	<u>74,248,413</u>	<u>48,701,947</u>
กำไรต่อหุ้น	21			
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	81,565,369	48,370,990	79,529,252	48,701,947
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	258,291,087	258,291,087	258,291,087	258,291,087
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	<u>0.32</u>	<u>0.19</u>	<u>0.31</u>	<u>0.19</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม						ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	
		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่							
		ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น	รวม				รวม				
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	258,291,087	25,029,532	156,094,249	-	439,414,868	1,151,795	440,566,663		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559	-	-	48,370,990	-	48,370,990	1,028,127	49,399,117		
สำรองตามกฎหมาย	20	799,579	(799,579)	-	-	-	-		
เงินสดเป็นผลจ่าย	26	-	(51,658,137)	-	(51,658,137)	-	(51,658,137)		
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	9	-	-	-	-	(682,568)	(682,568)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	258,291,087	25,829,111	152,007,523	-	436,127,721	1,497,354	437,625,075		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560	-	-	75,971,675	-	75,971,675	67,061	76,038,736		
สำรองตามกฎหมาย	20	-	-	-	-	-	-		
เงินสดเป็นผลจ่าย	26	-	(30,994,907)	-	(30,994,907)	-	(30,994,907)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	258,291,087	25,829,111	196,984,291	-	481,104,489	1,564,415	482,668,904		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะบริษัท				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	
		จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	258,291,087	25,029,532	148,276,081	-	431,596,700
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559	-	-	48,701,947	-	48,701,947
สำรองตามกฎหมาย	20	799,579	(799,579)	-	-
เงินสดปันผลจ่าย	26	-	(51,658,137)	-	(51,658,137)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	258,291,087	25,829,111	144,520,312	-	428,640,510
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560	-	-	74,248,413	-	74,248,413
สำรองตามกฎหมาย	20	-	-	-	-
เงินสดปันผลจ่าย	26	-	(30,994,907)	-	(30,994,907)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	258,291,087	25,829,111	187,773,818	-	471,894,016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
กำไรสำหรับปี	81,634,433	49,399,117	79,529,252	48,701,947
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน: -				
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญโอนกลับ	(5,500)	(2,572,770)	(5,500)	(2,572,770)
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ	1,313,443	327,999	1,313,443	327,999
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	38,839,380	34,922,772	38,502,760	33,700,083
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร	1,339,639	(1,072,255)	1,351,819	(1,102,421)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	2,234,637	608,470	2,152,602	13,498
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,394,330	740,762	10,394,330	740,762
กำไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(4,999,300)
สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน	11,200,000	1,978,869	11,200,000	1,500,000
สำรองหนี้สินรับประกันผลงาน (โอนกลับ)	(1,064,530)	(11,947,447)	(865,786)	(11,947,447)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(83,649)	259,011	(83,649)	259,011
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	970,426	699,529	898,279	651,881
รายได้เงินปันผล	-	-	-	(9,281,904)
(รายได้) ขาดทุนจากการลงทุน	(548,561)	(485,519)	(113,421)	(365,406)
ต้นทุนทางการเงิน	6,328,427	3,973,783	6,308,462	3,951,467
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	18,812,454	8,631,617	18,390,918	7,637,172
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	171,364,929	85,463,938	168,973,509	67,214,572
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(16,936,420)	2,431,609	(15,948,001)	696,255
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	25,547,252	(46,318,107)	25,914,791	(47,138,748)
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	62,060	543,413	(2,930,350)	4,551,101

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
สินค้าคงเหลือ	(24,542,831)	500,323	(24,340,421)	571,946
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	14,703,342	(15,808,834)	14,703,342	(15,808,834)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,326,199)	(1,592,037)	(4,511,019)	(1,312,971)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,730,827	(1,785,869)	3,730,827	(1,785,869)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(3,310,144)	18,624,221	(411,359)	15,095,852
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย	(2,165,625)	1,361,251	(2,165,625)	1,361,251
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(11,186,348)	11,186,348	(11,186,348)	11,186,348
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,466,269	(2,122,270)	9,009,416	(3,120,728)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	161,407,112	52,483,986	160,838,762	31,510,175
จ่ายภาษีเงินได้	(16,586,265)	(21,040,017)	(15,274,497)	(19,572,459)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน	1,701,144	2,546,265	-	29,462
จ่ายหนี้สินรับประกันผลงาน	(1,418,531)	(7,118,717)	(1,418,531)	(6,838,592)
เงินสดจ่ายการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(3,025,370)	(1,658,494)	(3,025,370)	(1,613,400)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	142,078,090	25,213,023	141,120,364	3,515,186
เงินฝากธนาคารที่คิดการเข้าประกัน (เพิ่มขึ้น)	2,947,290	5,357,163	2,947,290	5,357,163
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(61,437,291)	(180,933,509)	(61,313,649)	(180,608,802)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	252,803	1,138,597	222,043	1,132,630
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(6,356,892)	-	(6,356,892)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-	9,281,904
ดอกเบี้ยรับ	552,054	490,656	113,421	374,036
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(57,685,144)	(180,303,985)	(58,030,895)	(170,819,961)

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
เจ้าหน้าที่รัฐศรีษิต เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(24,693,602)	53,001,634	(24,693,602)	53,001,634
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ	(2,937,122)	(1,038,202)	(2,937,121)	(1,038,202)
รับเงินกู้ยืมระยะยาว	-	106,571,745	-	106,571,745
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(6,430,440)	-	(6,430,440)	-
จ่ายเงินปันผล	(30,873,961)	(51,459,607)	(30,873,961)	(51,459,607)
บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(682,568)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(5,803,823)	(3,548,572)	(5,803,820)	(3,548,572)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(60,738,948)	112,844,430	(60,738,944)	113,526,998
	23,653,998	(42,246,532)	22,350,525	(53,777,777)
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ	143,770	(200,385)	143,770	(200,385)
	36,896,582	79,343,499	8,567,918	62,546,080
	60,694,350	36,896,582	31,062,213	8,567,918
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย				
เงินสด	226,766	206,854	191,766	180,000
เงินฝาก - ออมทรัพย์	53,290,994	14,475,872	24,704,220	7,168,753
- กระแสรายวัน	7,102,787	2,168,349	6,092,424	1,173,658
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน	73,803	45,507	73,803	45,507
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน	-	20,000,000	-	-
	60,694,350	36,896,582	31,062,213	8,567,918
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	3,550,000	1,256,126	3,550,000	1,256,126

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ภูมิลำเนาและสถานะทางกฎหมาย

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

1.2 ลักษณะธุรกิจ

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการรับจ้างต่อเรือและซ่อมเรือ

1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ต้นทรัพย์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานประมาณ 469 คน และ 416 คน ตามลำดับ (เฉพาะบริษัท 329 คน และ 315 คน ตามลำดับ)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายพนักงานสำหรับปี 2560 และ 2559 จำนวน 120.2 ล้านบาท และ 100.2 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทจำนวน 100.1 ล้านบาท และ 79.4 ล้านบาท ตามลำดับ) ค่าใช้จ่ายพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ

2. เกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดหางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีและการรายงาน โครงการ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ ที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การร่วมกิจการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง สิทธิในบางส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต สำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำหรับปีปัจจุบัน

3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		อัตราร้อยละของยอดสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม		อัตราร้อยละของยอดรายได้ที่รวมอยู่ในรายได้รวมสำหรับปี	
		2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ	2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ	2560 ร้อยละ	2559 ร้อยละ
บริษัท เจนเนอร์ล มารีน จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรเครื่องกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจด้านเดินเรือ	100	100	0.88	0.83	0.62	1.44
บริษัท อาซิมา มารีน จำกัด	รับเหมางานซ่อมเรือ	100	100	2.20	1.95	4.64	5.31
บริษัท อีโค มารีน จำกัด	ให้บริการกำจัดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม	93	93	3.33	3.72	3.26	13.55

- งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
- ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ โดยใช้วิธีการสำรวจและประเมินผลงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกรของบริษัทฯ และจะตั้งสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการต่อเรือและการซ่อมเรือทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน รายได้รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาได้แสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทขอยอมรับรายได้ค่าบริการเมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 ต้นทุนในการรับจ้าง

ต้นทุนในการรับจ้างตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายและรับรู้เป็นต้นทุนในการรับจ้างในงบกำไรขาดทุนตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

ต้นทุนในการรับจ้างที่จัดสรรเป็นต้นทุนแล้ว แต่ยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บได้แสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน กรณีต้นทุนในการรับจ้างตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จต่ำกว่าต้นทุนในการรับจ้างที่เกิดขึ้นได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างทำ” ภายใต้บัญชีสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะมีปัญหาในการรับชำระ

4.5 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของวัตถุดิบและวัสดุแปรสภาพคำนวณ โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นทุนการต่อเรือหรือซ่อมเรือเมื่อมีการเบิกใช้

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากาศเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้ำ และหักด้วยส่วนลด การค้ำและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้ำ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณ การต้นทุนในการผลิตสินค้ำให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้ำได้

ค่าเพื่อสินค้ำเสื่อมคุณภาพจะตั้งขึ้นในอัตราร้อยละ 100 สำหรับสินค้ำเก่าล้ำสมัย เคลื่อนไหวช้า/เสื่อมคุณภาพ และในอัตราร้อยละ 20 สำหรับสินค้ำที่ค้างเกิน 2 ปีขึ้นไป

4.6 ลูกหนี้ผ่อนชำระ

ลูกหนี้ผ่อนชำระแสดงตามมูลค่ายุติธรรมที่คิดจากกระแสเงินสดที่เราคาดว่าจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินทุนของบริษัทฯ ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับเงิน ลงทุนในลูกหนี้ บริษัทได้บันทึกเป็นผลการดำเนินงานในงวดที่เกิดรายการ

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นโยบายการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของ บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนาจควบคุมหมดไป

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า เผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อ ถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดย วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่เลิกใช้ งานของสินทรัพย์แสดงไว้ดังนี้

	จำนวนปี	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่เลิกใช้ประโยชน์
อู่ลอย	20	ประเมิน โดยวิศวกรบริษัท
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	5 - 20	ประเมิน โดยวิศวกรบริษัท
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 - 5	ประเมิน โดยวิศวกรบริษัท
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	2 - 5	-
ยานพาหนะ	5 - 10	-

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.10 สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าตัดจำหน่าย

สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสิทธิการเช่า 30 ปี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อเข้ามาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

สิทธิการใช้ความรู้ในการสร้างเรือกำจัดมลภาวะ	10 ปี
ซอฟต์แวร์ (Application software)	3 - 10 ปี

4.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

4.13 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.14 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของกระแสเงินสดที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับลูกหนี้บางส่วนของบริษัทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ที่เข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกรายการภาระสินทรัพย์และหนี้สินจากการทำสัญญาดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน และบันทึกผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในบัญชีส่วนเกินหรือส่วนต่ำจากการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดรอตัดบัญชี โดยจะตัดจ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น รายการตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวที่ถูกลำไปป้องกันความเสี่ยงในระหว่างงวดได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการส่งมอบเงินตรา ระหว่างกันแล้วในผลการดำเนินงานในงวดที่เกิดรายการ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่สิ้นงวด จะแสดงหักกลบกันไว้เป็นบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่ารายการ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้บันทึกไว้เป็นกำไรขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดที่เกิดรายการ

4.15 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย

4.17 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกล่าวเป็นครั้งแรกโดยรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2558) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

4.18 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ (20%) ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภายในได้รอกการตัดบัญชีมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภายในได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีและหนี้สินภายในได้รอกการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

ดังนั้นบริษัทจึงหักลบสินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชีและหนี้สินภายในได้รอกการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน

4.20 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ การใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ฝ่ายบริหารประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้แต่ละรายที่คาดว่าจะมีปัญหาในการรับชำระ

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ และราคาขายสุทธิต่ำกว่าราคาทุน

ฝ่ายบริหารได้ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยจะตั้งขึ้นในอัตราร้อยละ 100 สำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า/เสื่อมคุณภาพ และในอัตราร้อยละ 20 สำหรับสินค้าที่ค้างเกิน 2 ปีขึ้นไป และประมาณการค่าเผื่อสำหรับสินค้าที่มีราคาขายสุทธิต่ำกว่าราคาทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากประมาณราคาที่จะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนดประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ฝ่ายบริหารต้องทบทวนอายุการใช้งานและ มูลค่าคงเหลือเมื่อมีความแตกต่าง ไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน โดยการขายหรือเลิกใช้

ประมาณต้นทุน และอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการต้นทุนทั้งโครงการ และประมาณการอัตราส่วนของงานที่ทำ เสร็จ โดยใช้วิธีการสำรวจและประเมินผลงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกรของบริษัทฯ และจะตั้งสำรองเพื่อ ผลขาดทุนสำหรับ โครงการต่อเรือและการซ่อมเรือทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะ ประสบผลขาดทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจากการ เสื่อมสภาพของทรัพย์สิน โดยใช้สมมติฐานตามระยะเวลาและพิจารณาประกอบกับการปรับมูลค่า ของสินทรัพย์ตามราคาประเมิน โดยวิธีราคาทุนทดแทน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียง พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้อง ประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณา ถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับ โครงการต่อเรือที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์จากต้นทุนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามการ ประมาณการของวิศวกรของบริษัท

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาวะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

4.21 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเล็งและผลตอบแทนของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทฯจะบันทึกการจ่ายชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)			
รายได้ค่าต่อเรือ	16.1	37.4	ตามที่ตกลงในสัญญา
รายได้ค่าซ่อมเรือ	0.3	0.6	ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เงินปันผลรับ	-	9.3	ตามที่อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย
รายได้อื่น	1.8	3.1	ค่าควบคุมงาน และค่าบริการสำนักงานเดือนละ 7,000 - 50,000 บาท และค่าเช่าห้องเก็บอุปกรณ์เดือนละ 1,500 บาท และค่าขายวัสดุในราคาต้นทุนบวกกำไรร้อยละ 3 - 10 และรายได้ค่าบริการราคาต้นทุนบวกกำไรร้อยละ 20
ต้นทุนในการรับจ้าง	32.7	31.9	คนละ 300 - 450 บาทต่อวันและตามที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัสดุ	2.0	3.7	ต้นทุนบวกกำไรร้อยละ 10 - 150
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้ค่าซ่อมเรือ	56.9	19.0	ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายได้ค่าบริการ	0.5	-	ราคาใกล้เคียงกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ต้นทุนในการรับจ้าง	1.3	0.3	ตามที่ตกลงในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

	ความสัมพันธ์	(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท อีโค มารีน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	673,273	1,300,000
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด	กรรมการร่วมกัน	7,822,283	2,242,092	7,755,729	2,242,092
		<u>7,822,283</u>	<u>2,242,092</u>	<u>8,429,002</u>	<u>3,542,092</u>
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ					
บริษัท อีโค มารีน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	-	407,539
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด	กรรมการร่วมกัน	37,221,672	2,381,142	37,221,672	2,381,142
บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด	กรรมการร่วมกัน	24,859	20,000	24,859	20,000
		<u>37,246,531</u>	<u>2,401,142</u>	<u>37,246,531</u>	<u>2,808,681</u>

(หน่วย : บาท)

	ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท อีโค มารีน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	288,445	70,166
บริษัท อาซิมา มารีน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	4,553,134	1,840,878
บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	7,000	7,185
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี จำกัด	กรรมการร่วมกัน	-	62,060	-	-
		-	62,060	4,848,579	1,918,229
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท อีโค มารีน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	14,740	-
บริษัท อาซิมา มารีน จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	14,072,347	11,367,925
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี จำกัด	กรรมการร่วมกัน	1,029,875	-	1,029,875	-
		1,029,875	-	15,116,962	11,367,925

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	19,580,423	21,479,848	19,580,423	21,479,848
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	200,161	264,567	200,161	264,567
รวม	19,780,584	21,744,415	19,780,584	21,744,415

6. ลูกหนี้การค้า

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้ต่อเรือ	-	-	-	800,000
ลูกหนี้ซ่อมเรือ	7,755,729	2,242,092	7,929,002	2,242,092
ลูกหนี้อื่น	-	-	500,000	500,000
ลูกหนี้ค่าบริการ	66,554	-	-	-
รวม	7,822,283	2,242,092	8,429,002	3,542,092
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้ซ่อมเรือ	43,954,700	33,004,988	43,954,700	33,004,988
ลูกหนี้ต่อเรือ	7,597,664	8,292,927	7,597,664	8,292,927
ลูกหนี้ค่าบริการ	295,138	-	-	-
รวม	51,847,502	41,297,915	51,552,364	41,297,915
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,420,863)	(11,233,005)	(10,420,863)	(11,233,005)
สุทธิ	41,426,639	30,064,910	41,131,501	30,064,910
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	49,248,922	32,307,002	49,560,503	33,607,002

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
อายุหนี้ค้างชำระ				
ยังไม่ครบกำหนด	12,643,585	9,069,603	12,323,623	10,369,603
ไม่เกิน 3 เดือน	35,535,278	11,036,919	35,666,821	11,036,919
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	1,070,059	2,417,611	1,070,059	2,417,611
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน	-	8,880,889	500,000	8,880,889
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	10,420,863	12,134,985	10,420,863	12,134,985
รวม	59,669,785	43,540,007	59,981,366	44,840,007
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(10,420,863)	(11,233,005)	(10,420,863)	(11,233,005)
สุทธิ	49,248,922	32,307,002	49,560,503	33,607,002

ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ยอดต้นปี	(11,233,005)	(19,361,255)	(11,233,005)	(19,361,255)
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	5,500	2,572,770	5,500	2,572,770
หนี้สงสัยจะสูญ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	806,642	5,555,480	806,642	5,555,480
ยอดปลายปี	(10,420,863)	(11,233,005)	(10,420,863)	(11,233,005)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าซึ่งมียอดคงค้างเป็นระยะเวลานานรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 10.4 ล้านบาท จำนวน 6 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 12.1 ล้านบาท จำนวน 7 ราย) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 10.4 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 11.2 ล้านบาท) ขณะนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามลูกหนี้ดังกล่าว

7. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
รายได้ที่รับรู้ในปี - ต่อเรือ	265,084,801	205,758,199	281,184,801	243,194,180
- ซ่อมเรือ	401,881,198	311,701,800	402,140,597	312,567,219
- งานบริการ	22,726,252	81,906,293	-	-
- จำหน่ายอุปกรณ์เดินเรือ	1,790,720	243,628	-	-

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ต้นทุนค่าต่อเรือที่เกิดขึ้นและกำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	470,843,000	205,758,199	486,943,000	243,194,180
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระสำหรับ - งานต่อเรือ	-	73,097,449	-	73,097,449
- งานซ่อมเรือ	68,369,992	20,779,795	68,369,992	21,187,334
- งานบริการ	-	40,000	-	-
	68,369,992	93,917,244	68,369,992	94,284,783
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - งานต่อเรือ	-	6,600,000	-	6,600,000
- งานซ่อมเรือ	-	4,586,348	-	4,586,348
	-	11,186,348	-	11,186,348

สำหรับปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ ได้บันทึกคอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับงานก่อสร้างไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานระหว่างทำเป็นจำนวนเงิน 0.89 ล้านบาท และ 0.17 ล้านบาท ตามลำดับ

8. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
วัตถุดิบ	43,971,565	23,250,666	43,666,300	22,961,419
งานระหว่างทำ	5,484,529	1,662,597	5,298,137	1,662,597
รวม	49,456,094	24,913,263	48,964,437	24,624,016
หัก: ค่าเพื่อการเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าของสินค้า	(2,205,581)	(892,138)	(2,205,581)	(892,138)
สุทธิ	47,250,513	24,021,125	46,758,856	23,731,878

ค่าเพื่อการเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าสินค้า มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ยอดต้นปี	(892,138)	(564,139)	(892,138)	(564,139)
เพิ่มขึ้น	(1,313,443)	(327,999)	(1,313,443)	(327,999)
ลดลง	-	-	-	-
ยอดปลายปี	(2,205,581)	(892,138)	(2,205,581)	(892,138)

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	(หน่วย: บาท)									
	งบการเงินเฉพาะบริษัท									
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ราคาตามวิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลสำหรับปี	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย										
บริษัท เจนเนอรัล มารีน จำกัด	10.0	10.0	100	100	10,000,000	10,000,000	6,556,598	5,315,787	-	-
หัก ค่าต่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า					(5,115,021)	(5,115,021)	-	-	-	-
					4,884,979	4,884,979	6,556,598	5,315,787	-	-
บริษัท อาซิมา มารีน จำกัด	5.0	5.0	100	100	4,998,200	4,998,200	8,472,782	8,739,451	-	-
บริษัท อีโค มารีน จำกัด	18.25	18.25	93	93	16,999,300	16,999,300	21,273,760	20,361,827	-	9,281,904
					26,882,479	26,882,479	36,303,140	34,417,065	-	9,281,904

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559
ยอดต้นงวด/ปี	26,882,479	21,883,179
กำไรจากการกลับรายการค้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	4,999,300
ยอดปลายงวด/ปี	26,882,479	26,882,479

เงินลงทุนในบริษัท อีโค มารีน จำกัด มีผลการดำเนินงานในระหว่างปี 2559 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 15.00 ล้านบาท และทำให้สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 21.86 ล้านบาท เมื่อรับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 20.36 ล้านบาท จึงได้ทำการกลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนจากการค้อยค่า

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท อีโค มารีน จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 13.65 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 9.96 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย : บาท)					
	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560					
ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	รายการเปลี่ยนแปลง					ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า	โอนออก	โอนออกเป็นค่าใช้จ่าย	
ราคาทุน						
ที่ดิน	86,081,287	-	-	-	-	86,081,287
อู่ลอย	285,464,591	-	-	16,193,305	-	301,657,896
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	286,727,114	61,500	(5,211,252)	16,320,317	-	297,897,679
เครื่องจักรและอุปกรณ์	178,165,370	3,677,950	(3,343,406)	24,155,700	-	202,655,614
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	27,299,735	1,500,937	(158,773)	-	-	28,641,899
ยานพาหนะ	39,910,001	3,690,000	-	253,502	-	43,853,503
งานระหว่างก่อสร้าง	27,768,597	56,056,904	-	19,615	(56,922,824)	25,428,766
รวม	931,416,695	64,987,291	(8,713,431)	56,942,439	(56,922,824)	986,216,644
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม						
อู่ลอย	(177,216,540)	(6,455,031)	-	-	-	(183,671,571)
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	(166,792,471)	(12,882,547)	3,684,770	-	-	(175,990,248)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(132,222,765)	(13,657,252)	3,279,010	-	-	(142,601,007)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(22,667,585)	(1,862,216)	157,209	-	-	(24,372,592)
ยานพาหนะ	(34,620,173)	(1,495,433)	-	-	-	(36,115,606)
รวม	(533,519,534)	(36,352,479)	7,120,989	-	-	(562,751,024)
อุปกรณ์ - สุทธิ	397,897,161					423,465,620

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม						ยอดคตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
	ยอดคตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	รายการเปลี่ยนแปลง					
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า	โอนออก	โอนออกเป็น ค่าใช้จ่าย		
ราคาทุน							
ที่ดิน	2,733,086	83,348,201	-	-	-	-	86,081,287
อู่ลอย	285,464,591	-	-	-	-	-	285,464,591
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	237,623,226	-	-	49,103,888	-	-	286,727,114
เครื่องจักรและอุปกรณ์	157,002,866	17,896,430	(1,971,331)	5,237,405	-	-	178,165,370
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	25,196,506	2,059,336	(294,048)	337,941	-	-	27,299,735
ยานพาหนะ	43,656,347	1,256,126	(5,002,472)	-	-	-	39,910,001
งานระหว่างก่อสร้าง	7,444,459	77,629,542	-	-	(57,305,404)	-	27,768,597
รวม	759,121,081	182,189,635	(7,267,851)	54,679,234	(57,305,404)	-	931,416,695
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม							
อู่ลอย	(171,100,991)	(6,115,549)	-	-	-	-	(177,216,540)
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	(155,612,677)	(11,179,794)	-	-	-	-	(166,792,471)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(122,005,238)	(12,144,339)	1,926,812	-	-	-	(132,222,765)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(21,492,070)	(1,455,243)	279,728	-	-	-	(22,667,585)
ยานพาหนะ	(37,603,655)	(2,011,487)	4,994,969	-	-	-	(34,620,173)
รวม	(507,814,631)	(32,906,412)	7,201,509	-	-	-	(533,519,534)
อุปกรณ์ - สุทธิ	251,306,450						397,897,161
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (24.64 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							36,352,479
2559 (21.05 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							32,906,412

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท						ยอดคตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560						
	ยอดคตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	รายการเปลี่ยนแปลง					
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า	โอนออก	โอนออกเป็น ค่าใช้จ่าย		
ราคาทุน							
ที่ดิน	86,081,287	-	-	-	-	-	86,081,287
อู่ลอย	285,464,591	-	-	16,193,305	-	-	301,657,896
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	263,601,476	61,500	(5,211,252)	16,320,317	-	-	274,772,041
เครื่องจักรและอุปกรณ์	176,298,481	3,563,349	(2,690,508)	24,155,700	-	-	201,327,022
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	26,683,578	1,496,937	(63,479)	-	-	-	28,117,036
ยานพาหนะ	20,324,403	3,690,000	-	-	-	-	24,014,403
งานระหว่างก่อสร้าง	27,567,540	56,051,863	-	19,615	(56,669,322)	(1,493,526)	25,476,170
รวม	886,021,356	64,863,649	(7,965,239)	56,688,937	(56,669,322)	(1,493,526)	941,445,855
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม							
อู่ลอย	(177,216,540)	(6,455,031)	-	-	-	-	(183,671,571)
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	(143,666,843)	(12,882,547)	3,684,770	-	-	-	(152,864,620)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(130,565,717)	(13,558,857)	2,644,659	-	-	-	(141,479,915)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(22,139,103)	(1,823,658)	61,948	-	-	-	(23,900,813)
ยานพาหนะ	(15,982,287)	(1,295,766)	-	-	-	-	(17,278,053)
รวม	(489,570,490)	(36,015,859)	6,391,377	-	-	-	(519,194,972)
อุปกรณ์ - สุทธิ	396,450,866						422,250,883

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท						ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	รายการเปลี่ยนแปลง					
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า	โอนออก	โอนออกเป็น ค่าใช้จ่าย		
ราคาทุน							
ที่ดิน	2,733,086	83,348,201	-	-	-	-	86,081,287
อู่ลอย	285,464,591	-	-	-	-	-	285,464,591
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	214,497,588	-	-	49,103,888	-	-	263,601,476
เครื่องจักรและอุปกรณ์	154,445,168	17,824,380	(1,208,472)	5,237,405	-	-	176,298,481
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	24,612,274	2,007,736	(274,373)	337,941	-	-	26,683,578
ยานพาหนะ	24,070,749	1,256,126	(5,002,472)	-	-	-	20,324,403
งานระหว่างก่อสร้าง	7,444,459	77,428,485	-	-	(57,305,404)	-	27,567,540
รวม	713,267,915	181,864,928	(6,485,317)	54,679,234	(57,305,404)	-	886,021,356
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม							
อู่ลอย	(171,100,991)	(6,115,549)	-	-	-	-	(177,216,540)
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	(132,487,049)	(11,179,794)	-	-	-	-	(143,666,843)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(119,717,315)	(12,048,483)	1,200,081	-	-	-	(130,565,717)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(20,991,035)	(1,408,126)	260,058	-	-	-	(22,139,103)
ยานพาหนะ	(20,045,485)	(931,771)	4,994,969	-	-	-	(15,982,287)
รวม	(464,341,875)	(31,683,723)	6,455,108	-	-	-	(489,570,490)
อุปกรณ์ - สุทธิ	248,926,040						396,450,866
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (24.54 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							36,015,859
2559 (20.94 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนในการรับจ้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							31,683,723

อาคารบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งอยู่บนที่ดินเช่า ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ซึ่งต้องยกกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุ 11) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ราคาทุนและมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 189.2 ล้านบาท และ 54.9 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 166 และ 54.9 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ได้นำอู่ลอยสองลำ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 118 ล้านบาท และ 103.9 ล้านบาท ตามลำดับ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 136.5 ล้านบาท และ 137.2 ล้านบาท ตามลำดับ และเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิ 0.1 ล้านบาท และ 0.1 ล้านบาท ตามลำดับ ไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 16 และ 18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ได้นำเรือสองลำ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 0.03 ล้านบาท ไปจดจำนองไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 16)

ยานพาหนะของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จำนวน 5.4 ล้านบาท และ 3.2 ล้านบาท ตามลำดับ อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิงหลายแห่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 417.9 ล้านบาท และ 385.6 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จำนวน 367.4 ล้านบาท และ 339.8 ล้านบาท ตามลำดับ)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าซื้อทรัพย์สินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขยายงานและรองรับงานในภาคใต้ มูลค่าที่ทำการซื้อขายทั้งหมดเป็นจำนวนเงินรวม 130 ล้านบาท โดยทำการซื้อสินทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยราคาประเมินของสินทรัพย์ มีมูลค่า 120.32 ล้านบาท โดยผู้ประเมินอิสระ การซื้อสินทรัพย์มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องจำนวน 5.13 ล้านบาท และนำหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงินสินทรัพย์ที่ซื้อมีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย : บาท)
	ราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อ
ที่ดิน	83,348,201
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	41,944,401
เครื่องจักรและอุปกรณ์	452,165
งานระหว่างก่อสร้าง	9,385,080
รวม	135,129,847

11. สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

	(หน่วย : บาท)		
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ค่าตัดจำหน่าย	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (30ปี)	32,036,250	-	32,036,250
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,054,781)	(1,067,875)	(6,122,656)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	26,981,469		25,913,594

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกรมธนารักษ์ โดยมีระยะเวลาตามสัญญาเช่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2555 สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2585 โดยบริษัทต้องชำระค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ณ วันทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 32,036,250 บาท และต้องชำระค่าเช่าเป็นรายปีตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดอัตราค่าเช่ารายปีตามที่กำหนดในสัญญาดังนี้

ปีที่ 1 - 5 ในอัตราปีละ 1,467,139 บาท

ปีที่ 6 - 10 ในอัตราปีละ 1,687,210 บาท

ปีที่ 11 - 15 ในอัตราปีละ 1,940,290 บาท

ปีที่ 16 - 20 ในอัตราปีละ 2,231,335 บาท

ปีที่ 21 - 25 ในอัตราปีละ 2,566,035 บาท

ปีที่ 26 - 30 ในอัตราปีละ 2,950,940 บาท

รวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาตามสัญญาเป็นเงิน 64,214,745 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าคงเหลือดังนี้

	(หน่วย:บาท)
จ่ายชำระภายใน	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะบริษัท
1 ปี	1,687,210
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	7,001,920
มากกว่า 5 ปี	46,502,710
รวม	55,191,840

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560						
รายการเปลี่ยนแปลง						
ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า	โอนออก	โอนออกเป็นค่าใช้จ่าย	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ราคาทุน						
ลิขสิทธิ์แบบเรือ	1,025,000	-	-	-	-	1,025,000
ซอฟต์แวร์	21,179,379	-	-	-	-	21,179,379
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	604,615	-	-	(19,615)	(585,000)	-
ลิขสิทธิ์แบบเรือระหว่างทำ	2,626,170	-	-	-	-	2,626,170
รวม	25,435,164	-	-	(19,615)	(585,000)	24,830,549
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ลิขสิทธิ์แบบเรือ	(367,596)	(102,500)	-	-	-	(470,096)
ซอฟต์แวร์	(10,073,148)	(1,316,526)	-	-	-	(11,389,674)
รวม	(10,440,744)	(1,419,026)	-	-	-	(11,859,770)
ซอฟต์แวร์สุทธิ	14,994,420					12,970,779

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						
รายการเปลี่ยนแปลง						
ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า	โอนออก	โอนออกเป็นค่าใช้จ่าย	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
ราคาทุน						
ลิขสิทธิ์แบบเรือ	1,025,000	-	-	-	-	1,025,000
ซอฟต์แวร์	15,427,102	1,577,902	4,174,375	-	-	21,179,379
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	-	4,778,990	-	(4,174,375)	-	604,615
ลิขสิทธิ์แบบเรือระหว่างทำ	-	-	2,626,170	-	-	2,626,170
รวม	16,452,102	6,356,892	6,800,545	(4,174,375)	-	25,435,164
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ลิขสิทธิ์แบบเรือ	(265,096)	(102,500)	-	-	-	(367,596)
ซอฟต์แวร์	(9,227,163)	(845,985)	-	-	-	(10,073,148)
รวม	(9,492,259)	(948,485)	-	-	-	(10,440,744)
ซอฟต์แวร์สุทธิ	6,959,843					14,994,420
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี						
2560						1,419,026
2559						948,485

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จำนวน 8 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ในปี 2552 บริษัทได้ทำข้อตกลงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้กับลูกหนี้ซ่อมเรือในประเทศแห่งหนึ่ง โดยรับโอนกรรมสิทธิ์เรือที่เป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ในมูลค่า 43 ล้านบาท เรือลำดังกล่าวบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขาย โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขายกับบุคคลอื่น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและตัดแปลงเรือ เพื่อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลที่ต้องการซื้อ สำหรับปี 2560 และ 2559 บริษัทพิจารณาบันทึกการด้อยค่าตามสภาพของเรือลำดังกล่าวจำนวน 10.39 ล้านบาท และ 0.74 ล้านบาท

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าเรือ	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(34,271,000)	(23,876,670)	(34,271,000)	(23,876,670)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	8,729,000	19,123,330	8,729,000	19,123,330
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,144,260	9,875,087	5,144,260	8,875,087
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,873,260	28,998,417	13,873,260	27,998,417

ค่าเพื่อการด้อยค่ามีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559
ยอดต้นปี	23,876,670	23,135,908
เพิ่มขึ้น	10,394,330	740,762
ยอดปลายปี	34,271,000	23,876,670

บริษัทฯมีการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตามการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน โดยใช้สมมติฐานตามระยะเวลาและพิจารณาประกอบกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตลาดหักค่าใช้จ่ายในการขาย และในปี 2560 ได้ปรับมูลค่าของสินทรัพย์ตามราคาประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนมูลค่า 8.73 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทฯยังไม่มีการขายสินทรัพย์หรือการขายให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภททรัพย์สินและยังไม่มีสถานการณ์ที่การขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในงวดปัจจุบันซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น

14. สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี

14.1 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
สินค้างเหลือ	178,427	262,689	-	441,116
สินทรัพย์รอการขาย	4,775,334	2,078,866	-	6,854,200
อาคาร และอุปกรณ์	307,496	94,794	-	402,290
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	176,688	(96,097)	-	80,591
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,013,524	(322,248)	1,397,980	2,089,256
ประมาณการหนี้สินรับประกันผลงาน	252,815	1,783,137	-	2,035,952
สัญญาเช่าดำเนินงาน	639,685	134,670	-	774,355
รวม	7,343,969	3,935,811	1,397,980	12,677,760

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท			ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :				
สินค้างเหลือ	178,427	262,689	-	441,116
สินทรัพย์รอการขาย	4,775,334	2,078,866	-	6,854,200
อาคาร และอุปกรณ์	307,496	94,794	-	402,290
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	176,688	(96,097)	-	80,591
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	904,710	(354,550)	1,320,210	1,870,370
ประมาณการหนี้สินรับประกันผลงาน	252,815	1,783,137	-	2,035,952
สัญญาเช่าดำเนินงาน	639,685	134,670	-	774,355
รวม	7,235,155	3,903,509	1,320,210	12,458,874

14.2 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

14.2.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

	(หน่วย:บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	22,748,265	5,383,296	22,294,427	4,379,303
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก				
และที่กลับรายการ	(3,935,811)	3,248,321	(3,903,509)	3,257,869
รวม	18,812,454	8,631,617	18,390,918	7,637,172
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น :				
ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,397,980	-	1,320,210	-
รวม	1,397,980	-	1,320,210	-

14.2.3 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย:บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสำหรับปี	100,446,887	58,030,734	97,920,170	56,339,119
บวก ขาดทุนบริษัทย่อย	-	63,412	-	-
รวม	100,446,887	58,094,146	97,920,170	56,339,119
อัตราภาษีที่ใช้ (%)	20	20	20	20
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	20,089,377	11,618,829	19,584,034	11,267,824
รายการกระทบยอด				
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักใน				
การคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ				
กำไรทางภาษี (กลับรายการ)	148,072	673,931	107,925	544,188
- ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง	(1,424,995)	(3,661,143)	(1,301,041)	(4,174,840)
รวมรายการกระทบยอด	(1,276,923)	(2,987,212)	(1,193,116)	(3,630,652)
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	18,812,454	8,631,617	18,390,918	7,637,172

14.2.3 การกระทบยอดระหว่างอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรากำไรที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย:บาท)			
	งบการเงินรวม			
	2560		2559	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (%)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (%)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	100,446,887		58,094,146	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่ใช้	20,089,377	20.00	11,618,829	20.00
รายการกระทบยอด	(1,276,923)	(1.27)	(2,987,212)	(5.14)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	<u>18,812,454</u>	<u>18.73</u>	<u>8,631,617</u>	<u>14.86</u>

	(หน่วย:บาท)			
	งบการเงินเฉพาะบริษัท			
	2560		2559	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (%)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตรากำไร (%)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	97,920,170		56,339,119	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่ใช้	19,584,034	20.00	11,267,824	20.00
รายการกระทบยอด	(1,193,116)	(1.22)	(3,630,652)	(6.44)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	<u>18,390,918</u>	<u>18.78</u>	<u>7,637,172</u>	<u>13.56</u>

15. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

จำนวนนี้เป็นภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายสำหรับปีบัญชีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ปี 2558	-	1,783,096	-	-
ปี 2559	7,982,489	9,071,634	7,982,489	7,982,489
ปี 2560	1,960,406	-	-	-
รวม	<u>9,942,895</u>	<u>10,854,730</u>	<u>7,982,489</u>	<u>7,982,489</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิขอคืนภาษีหรืออยู่ระหว่างขอคืน อย่างไรก็ตามมูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

16. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2560	2559	2560	2559
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	-	-	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	5.42	20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000
รวม		20,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	4.30	28,460,018	53,060,260	28,460,018	53,060,260

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเป็นจำนวนเงิน 38 ล้านบาท วงเงินกู้ระยะสั้น 160 ล้านบาท และวงเงินทรัสต์รีซีท 110 ล้านบาท ค้ำประกัน โดยการจดจำนองอู่ลอยสองลำและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้น 10 ล้านบาท ค้ำประกัน โดยเรือสองลำของบริษัทย่อย และค้ำประกัน โดยบริษัทใหญ่

17. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน

บริษัทฯ ตั้งประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับโครงการต่อเรือที่ได้ส่งมอบแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์และประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	1,462,819	18,550,114	1,264,075	18,550,114
บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี	11,200,000	1,978,869	11,200,000	1,500,000
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	(1,418,531)	(7,118,717)	(1,418,531)	(6,838,592)
โอนกลับ	(1,064,530)	(11,947,447)	(865,786)	(11,947,447)
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	10,179,758	1,462,819	10,179,758	1,264,075

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานตามการประมาณการของวิศวกร จำนวน 11.20 ล้านบาท และ 1.98 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัท จำนวน 11.20 ล้านบาท และ 1.50 ล้านบาท ตามลำดับ)

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

		(หน่วย : บาท)	
		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2560	2559
	เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ	100,141,305	106,571,745
	รวม	100,141,305	106,571,745
หัก	เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(11,881,320)	(12,350,000)
	สุทธิ	<u>88,259,985</u>	<u>94,221,745</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศ 1 แห่ง จำนวนสองสัญญาเป็นจำนวน 125 ล้านบาทและจำนวน 160 ล้านบาทตามลำดับ

สัญญาที่หนึ่งเงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 125 ล้านบาทแบ่งเป็นสองส่วนรายละเอียดดังนี้

สำหรับเงินกู้ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 105 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.00 ต่อปี โดยชำระคืนเงินต้นรวม 108 งวด งวดละ 0.98 ล้านบาท งวดแรกชำระในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ 13 นับตั้งแต่วันเบิกรับเงินกู้งวดแรกจากธนาคารและเสร็จสิ้นภายใน 120 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรก

สำหรับเงินกู้ค่าปรับปรุงอู่เรือจำนวน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี โดยชำระคืนเงินต้นรวม 48 งวด งวดละ 0.42 ล้านบาท งวดแรกชำระในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ 13 นับตั้งแต่วันที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรกจากธนาคารและเสร็จสิ้นภายใน 60 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรก

เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุ 10)

สัญญาที่สองเงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 160 ล้านบาทเป็นเงินกู้โครงการปรับปรุงท่าเรือมีรายละเอียดดังนี้

- เดือนที่ 1-36 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.90 ต่อปี
- เดือนที่ 37-60 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.65 ต่อปี
- เดือนที่ 61-120 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.40 ต่อปี

โดยผ่อนชำระคืนเงินต้นรวม 108 งวด งวดละ 1.49 ล้านบาท งวดแรกชำระในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ 13 นับตั้งแต่วันที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรกจากธนาคารและเสร็จสิ้นภายใน 120 เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดแรก

เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองอู่ลอยหนึ่งลำ (หมายเหตุ 10)

ข้อปฏิบัติอื่นที่สำคัญตามสัญญา

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กำหนดในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทต้องไม่นำเงินกู้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาและต้องไม่ทำการโอน ขาย ให้เช่า จำหน่าย หรือก่อให้เกิดการติดพันใดๆ กับทรัพย์สินและจะไม่ก่อข้อผูกพันหนี้ หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือค้ำประกันบุคคลใดๆ จนทำให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 1.3 ต่อ 1 ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าศูนย์ บริษัทตกลงที่จะดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ไว้ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า

19. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกมาต้นปี	5,137,042	5,670,797	4,523,552	5,082,176
ต้นทุนบริการ	970,426	699,529	898,279	651,881
ต้นทุนดอกเบี้ยปัจจุบัน	374,304	425,210	354,341	402,895
ผลขาดทุนประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	6,993,677	-	6,601,049	-
ส่วนที่จ่ายชำระในปี	(3,025,370)	(1,658,494)	(3,025,370)	(1,613,400)
ภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี	10,450,079	5,137,042	9,351,851	4,523,552

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
อัตราคิดลด	2.39 - 3.06
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3.00 - 6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	1.91 - 68.76
อัตราการทบทวนสภาพ	อ้างอิงจากตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560
อัตราการมรณะ	อ้างอิงจากตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1	(9.66)	11.49	(8.65)	10.29
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2	12.53	(8.92)	11.23	(7.99)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	40	(7.75)	15.10	(6.87)	13.69
อัตราการมรณะ	40	(10.27)	10.75	(9.20)	9.63

20. ถิ่นรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสำหรับงวดส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ถิ่นรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

21. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	81,565,369	48,370,990	79,529,252	48,701,947
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	258,291,087	258,291,087	258,291,087	258,291,087
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.32	0.19	0.31	0.19

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	237,704,980	253,250,164	237,330,408	238,050,298
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบและงานระหว่างทำ	(24,542,831)	500,323	(24,340,421)	571,945
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	38,839,380	34,922,772	38,502,760	33,700,083
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	120,256,409	100,197,970	100,065,436	79,384,149
ภาวะผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	970,426	699,529	898,279	651,881

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลักคือ (1) ส่วนงานซ่อมเรือ และ (2) ส่วนงานต่อเรือ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม									
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	ส่วนงานซ่อมเรือ		ส่วนงานต่อเรือ		การดำเนินงาน และอื่น ๆ		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559	
รายได้จากภายนอก	401.9	311.7	265.1	205.8	24.5	82.1	-	-	691.5	599.6
รายได้ระหว่างส่วนงาน	0.2	0.9	16.1	37.4	34.6	41.0	(50.9)	(79.3)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	402.1	312.6	281.2	243.2	59.1	123.1	(50.9)	(79.3)	691.5	599.6
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน										
ตามส่วนงาน	129.8	90.2	109.3	62.2	8.0	25.6	-	-	247.1	178.0
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:										
ดอกเบี้ยรับ									0.5	0.5
รายได้อื่น									13.2	14.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(154.1)	(131.0)
ต้นทุนทางการเงิน									(6.3)	(4.0)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(18.8)	(8.6)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี									81.6	49.4
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์									423.4	397.9
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน									12.9	15.0
สิทธิการเช่า									26.0	27.0
สินทรัพย์ส่วนกลาง									271.5	261.4
รวมสินทรัพย์									733.8	701.3

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 3.7 ล้านบาท และ 3.4 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะบริษัทฯ : 3.5 ล้านบาท และ 3.2 ล้านบาท ตามลำดับ)

25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการทำให้มีซึ่งโครงการทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.55 : 1 และ 0.63 : 1 ตามลำดับ

26. เงินปันผลจ่าย

ปี 2560

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30.99 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ปี 2559

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 51.66 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และยานพาหนะ และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างรถรับส่งพนักงาน สัญญาการจ้างงานและสัญญาบริการอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
จ่ายชำระภายใน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
1 ปี	3.51	3.51
มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	9.10	9.10
มากกว่า 5 ปี	46.50	46.50
รวม	59.11	59.11

27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสัญญาต่อเรือและสัญญาซ่อมเรือซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบหรือให้บริการจำนวนเงินประมาณ 18.18 ล้านบาท

27.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเป็นจำนวน 13.60 ล้านบาท

27.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการสัญญาก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสัญญาก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบงานจำนวนเงินประมาณ 12.22 ล้านบาท

27.5 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 19.16 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 12.41 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

27.6 การค้าประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 593 ล้านบาท การค้าประกันโดยการจดจำนองอู่ลอยสองลำและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯเป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อและเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 12 ล้านบาท การค้าประกันโดยการจดจำนองเรือสองลำของบริษัทย่อยและการค้าประกันโดยบริษัทใหญ่

27.7 วงเงินสินเชื่อเฉพาะสำหรับโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อเฉพาะสำหรับโครงการจากธนาคาร 2 แห่ง การค้าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของวงเงินสินเชื่อที่คงเหลือ ดังนี้

- วงเงินหนังสือการค้าประกันธนาคารจำนวน 19.92 ล้านบาท โดยมีส่วนที่เบิกใช้แล้วจำนวน 19.92 ล้านบาท

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่องการแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท และเงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

28.1.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ บริษัทฯไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่บริษัทฯให้บริการรับจ้างต่อเรือ และซ่อมเรือให้แก่ลูกค้าทั่วไปทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ ความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของลูกหนี้เหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศ

28.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
	(ล้านบาท)						
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	53.4	7.3	60.7	0.10 - 0.375
	-	-	-	53.4	7.3	60.7	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	(ล้านบาท)						
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากสถาบันการเงิน	-	-	-	20.0	-	20.0	4.25
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	-	-	-	28.5	-	28.5	3.40 - 3.95
	-	-	-	48.5	-	48.5	

28.1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าและบริการหรือให้บริการ บริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	อัตราแลกเปลี่ยน
	ทางการเงิน	ทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.26	0.84	32.5146 (อัตราซื้อ) และ 32.8472 (อัตราขาย)

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่และหนี้สินทางการเงินบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

29. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต สำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561